

ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.อุดมศึกษา

- ยันแยกศธ.ตั้งกระทรวงใหม่
- อนุมัติ'ประสาท'นั่งปธ.ทปอ.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า ในฐานะรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่าที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ... และร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่ง ทปอ.มีมติยืนยันที่จะขอแยกงานการอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และจัดตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา เนื่องจากปัจจุบัน ศธ.ต้องดูแลเด็กและหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก หากรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ไม่เข้าใจงานอุดมศึกษาแล้วจะทำให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเดินต่อไปไม่ได้ การมีกระทรวงการอุดมศึกษาจึงน่าจะเหมาะสมกว่า โดยหลังจากนี้จะเร่งผลักดันร่างกฎหมายผ่านทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ส่วนกรณีที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีความเห็นว่าควรแยกอุดมศึกษาออกมาเป็นแค่ทบวงอุดมศึกษาภายใต้ ศธ.นั้น ที่

ประชุมไม่ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเลือกนายประสาท สีปคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้ดำรงตำแหน่งประธาน ทปอ.แทน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และอดีตประธาน ทปอ.ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า เดิม ทปอ.เสนอให้แยก สกอ.เป็นกระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัย แต่จากการหารือร่วมกับนายกฤษณพงษ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. มีข้อสรุปให้ตั้งงานวิจัยออกและมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาใหม่ โดยร่างเดิมให้อำนาจรัฐมนตรีตั้งภาควิชา ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้วเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการแก้ไขให้เป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยตามเดิม และแก้ไขเรื่องการขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งตามร่างที่เสนอระบุว่าต้องเสนอให้ สกอ.อนุมัติ แต่ปัจจุบันเป็นเพียงการรับทราบเท่านั้นจึงต้อง

แก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์

"ส่วนโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษานั้น เดิมกำหนดให้มีหน่วยงานกลางคือ สำนักงานปลัดกระทรวง และมหาวิทยาลัย แต่ที่ประชุมทปอ.เสนอว่าควรมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เชื่อมระหว่างสำนักงานปลัดกับมหาวิทยาลัย อาทิ กรมวิจัย และกรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาในลักษณะเดียวกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ (สมศ.) ที่ทำหน้าที่ประเมินอุดมศึกษาโดยเฉพาะ" อธิการบดี มธ.กล่าว